



## เตือน กระดาษเมา สารเสพติดหลอนประสาทรุนแรงขึ้นเสียชีวิต

กลายเป็นอีกเรื่องที่ต้องระวังสำหรับ "กระดาษเมา" หรือ "สติ๊กเกอร์เมา" ยาเสพติดชนิดใหม่ที่เพียงนำกระดาษ หรือแผ่นสติ๊กเกอร์ มาวางใต้ลิ้นภายในปาก จากนั้นก็จะ ออกฤทธิ์ ทำให้ผู้เสพยาอาการเคลิบเคลิ้ม หัวเราะ สนุกสนาน โดยจำหน่ายในสนน ราคาแผ่นละ 500 บาท จนถึง 1,000 บาท ซึ่งกำลังกลายเป็นข่าวการล่อซื้อ-จับกุม ให้เห็นอยู่ในขณะนี้ สถาบันบำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กรมการแพทย์ เตือน นักท่องเที่ยวใช้ "แสดมบ่มรณะ" อย่านำติดตัว อาจเกิดอาการหลอนประสาทอย่างรุนแรง และนำไปสู่การฆ่าตัวได้

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากข่าวการจับกุมผู้ค้า "แสดมบ่มรณะ" ที่ระบาดในกลุ่ม นักท่องเที่ยว "กระดาษเมา กระดาษมหัศจรรย์ หรือ แสดมบ่มรณะ" เป็น การนำสาร แอลเอสดี (LSD) ซึ่งเป็นยาเสพติด ให้โทษประเภทที่ 1 ออกฤทธิ์หลอนประสาท เมื่อหยดลงบนกระดาษที่มีคุณสมบัติดูดซับ (blotter paper) อาจมี ลวดลาย และสีล้นต่างๆ แล้วแบ่งเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆ มีลักษณะคล้ายแสดมบ่มบ ใช้อมใต้ลิ้น โดยจะออกฤทธิ์ภายใน 30-90 นาที นาน 8-12 ชั่วโมง นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า ผู้ที่เสพยา แอลเอสดีเกินขนาดมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดปัญหา ทางจิตเรื้อรัง เช่น โรคจิตเภท หรือโรคซึมเศร้า เกิดอาการหวาดระแวง หูแว่ว เห็นภาพหลอน แม้จะหยุดใช้ยา แล้วแต่อาการโรคจิตอาจเป็นซ้ำได้อีก การรักษาอาการดังกล่าวทำได้ยากและอาจต้องใช้เวลานานเพื่อให้อาการทุเลาลง

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แห่งชาติบรมราชชนนีคนเดิมยังย้ำเตือน กลุ่มนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่นิยมเสพยาแอลเอสดี ให้คำนึงถึงผลกระทบที่จะ ตามมา การเสพยาแอลเอสดี ทำให้ผู้เสพยา มีปัญหาด้านการรับรู้การคิดและการตัดสินใจ อาจนำมาซึ่งเหตุรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น เช่น การเกิด อุบัติเหตุ บนท้องถนน การทำร้ายตนเองและผู้อื่น ซึ่งเป็นผลจากเกิดภาพหลอนหลังจาก การเสพยาแอลเอสดีได้ ใดๆก็ตาม นี่ถือเป็นยาเสพติดให้โทษอีกชนิดที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกัน ในการป้องกันปัญหาที่จะเกิดตามมา ในอนาคต

ทั้งนี้ สาร LSD ออกฤทธิ์ - ส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างไร ระยะเวลาจะขยาย อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้น ความดันโลหิตสูงและอัตราการเต้นของหัวใจเร็วขึ้น มีน้ิรชะ เห็นแสงวูบวาบ เคลิ้มสุข จากนั้นจะนอนไม่หลับ เบื่ออาหาร และประสาทหลอนอย่างรุนแรง เห็นภาพความทรงจำในอดีต เกิดอาการหวาดกลัว บางรายอาจทำร้าย ตนเอง หรือทำร้ายผู้อื่น เกิดปัญหาทางจิตเรื้อรัง แม้จะหยุดใช้ยาแล้ว แต่อาการโรคจิตอาจเป็นซ้ำได้อีก ซึ่งการรักษา อาการดังกล่าวทำได้ยากและอาจต้องใช้เวลานานเพื่อให้อาการทุเลาลง ซึ่งแอลเอสดีมาจากไหน แอลเอสดีในธรรมชาติ นั้นมีใน พืชมากกว่า 40 ชนิด เช่น หนังกางคก เมื่อแยกสารนี้ออกมาแล้วพบสาร ที่มีโมเลกุลคล้ายกับสารแอลเอสดี แต่ ฤทธิ์ที่ทำให้เกิดอาการเคลิบเคลิ้มและสบายใจนั้นน้อยกว่าเช่น ในเห็ดเม็กซิกันซึ่งเรียกกันว่า Psilocybe mexicana ชาวพื้นเมืองต่างถือกันว่าเป็นเห็ดเทพเจ้าที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากใช้กินกันเมื่อมีพิธีกรรมทางศาสนา โดยเชื่อกันว่าเมื่อ กินเข้าไปแล้วจะทำให้เทพเจ้าเข้าสิง เพราะเกิดความมั่นใจ และมึอารมณ์ประหลาดเกิดขึ้นเนื่องจากในเห็ดนี้มีสาร ชิโลไซบิน (psilocybin) ที่ออกฤทธิ์คล้ายคลึงกับกับ แอลเอสดีแต่น้อยกว่า

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี ที่อยู่ 352 หมู่ 6 ถนนปากน้ำ



กรมประชาสัมพันธ์  
THE GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT

ตำบลดูชะมิต อำเภอมือเบะ จังหวัดปัตตานี

โทร.073-460064 Fax. 073-0460181 Page : Facebook สวท.ปัตตานี NEWS

หากประสบปัญหาเรื่องสารเสพติดรับคำปรึกษาได้ที่ : สายด่วนบำบัดยาเสพติด 1165 หรือเข้ารับการบำบัดรักษาสุราและยาเสพติดได้ที่ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กรมการแพทย์ จังหวัดปทุมธานีและโรงพยาบาลธัญญารักษ์ในส่วนภูมิภาคทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี หรือโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง

ผู้จัดทำ / เรียบเรียง : นางสาวณัฐนันท์ คงทน / นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ

หน่วยงาน : ฝ่ายข่าวและรายการ สวท.ปัตตานี

แหล่งที่มา : ไทยคู่ฟ้า <https://shorturl.asia/01TrJ> / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

<https://shorturl.asia/sXWhO>